

Vốn vay ưu đãi giúp hộ nghèo thoát nghèo



Công ty TNHH Đồ gỗ mỹ nghệ người tàn tật do anh Lại Văn Diệp làm chủ tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động, trong đó có nhiều người khuyết tật.

Cường trình cho vay giải quyết việc làm được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh nhận bàn giao từ Kho bạc Nhà nước tỉnh năm 2003. Theo báo cáo của Ngân hàng CSXH tỉnh, đến hết tháng 6/2019, tổng dư nợ cho vay chương trình giải quyết việc làm đạt 93,359 tỷ đồng với 2.902 khách hàng đang vay vốn. Nguồn vốn chủ yếu được phân bổ cho các huyện,

thành phố và các đoàn thể của tỉnh (Hội Người mù, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân...). Theo quy định, mức vay tối đa cho một dự án đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh là 1 tỷ đồng; hộ gia đình là 50 triệu đồng với lãi suất 6,6%/năm; đối tượng là người tàn tật là suất 3,3%/năm. Để phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn, Ngân hàng CSXH tỉnh, phòng

giao dịch ngân hàng CSXH các huyện, thành phố đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức, đoàn thể, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phân bổ, quản lý nguồn vốn cho vay, đầu tư cho các chương trình, dự án sử dụng nhiều lao động, cho vay giải quyết việc làm cho các hộ, nhóm hộ... Sau nhiều năm triển khai, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,

kinh doanh, hộ gia đình đã khai thác nguồn vốn hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động ở địa phương.

Năm 2003, để mở rộng sản xuất, Công ty TNHH Đồ gỗ mỹ nghệ người tàn tật (xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương) do anh Lại Văn Diệp làm chủ đã vay 300 triệu đồng từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm thông qua Đoàn Thanh niên xã. Từ nguồn vốn vay, sau nhiều năm hoạt động, đến nay doanh thu của Công ty đạt trên 5 tỷ đồng/năm, trừ chi phí mỗi năm lợi nhuận đạt 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho 30 lao động trong đó có 14 lao động là người khuyết tật với thu nhập bình quân 6 - 7 triệu đồng/người/tháng. Chia sẻ về nguồn vốn vay, anh Diệp tâm sự: Là người khuyết tật nên việc kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, nhất là nguồn vốn. May mắn với Công ty, nhờ nguồn vốn vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Công ty đã đầu tư máy móc, mua nguyên liệu và mở rộng sản xuất. Hiện tại, các mặt hàng của Công ty đã có mặt ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Với gia đình anh Lâm Văn Tới, thôn Phú Chủ,

xã Việt Hùng (Vũ Thư), nguồn vốn vay ưu đãi như chiếc phao cứu sinh giúp gia đình anh vượt lên khó khăn. Trước năm 2018, hai vợ chồng anh thuê 4ha đất ao nuôi cá để phát triển kinh tế. Do nguồn vốn tích lũy có hạn, diện tích ao rộng nên anh có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất. Qua tờ vay vốn của thôn, tháng 3/2018 gia đình anh vay 35 triệu đồng để mở rộng diện tích ao nuôi cá kết hợp với nuôi bò sinh sản. Qua hơn 1 năm, đến nay gia đình anh có 3 ao cá thịt và 10 con bò sinh sản, mỗi năm trừ chi phí thu lãi khoảng 120 triệu đồng. Vui mừng với thành quả đạt được, anh Tới tâm sự: Dù số vốn vay không nhiều nhưng với mức lãi suất ưu đãi 6,6%/năm đã giúp gia đình tôi có cơ hội mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, từ đó vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông Vũ Văn Thuận, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh chia sẻ: Chương trình vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm là một trong các chương trình tín dụng chính sách kết hợp với nguồn vốn tại địa phương, nhất là nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách các cấp đã tạo lập nguồn vốn làm cơ sở để triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng các chương trình tín dụng chính sách, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo nhanh,

bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, cùng với việc biết tận dụng nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, qua kiểm tra vẫn còn có một số gia đình vay vốn chưa sử dụng đúng mục đích; sử dụng sai mục đích sử dụng so với đăng ký ban đầu.

Để nguồn vốn tiếp tục được sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, thời gian tới, Ngân hàng CSXH tỉnh bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hướng đầu tư vào các mô hình, dự án mang tính xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nguồn vốn vay để kịp thời phát hiện những sai sót, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích. Cũng theo ông Thuận, qua khảo sát nhu cầu vay vốn, hiện nay, nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình muốn vay mức cao hơn so với quy định để phát triển sản xuất, vì vậy rất mong Chính phủ nghiên cứu nâng mức vay để thu hút nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia vay vốn, từ đó góp phần giảm nghèo bền vững tại các địa phương.

NGUYỄN CƯỜNG

Thiếu đội ngũ y tế trường học

(nhandan.com.vn) Theo Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả khảo sát tại các địa phương cho thấy, cả nước có 40.493 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông nhưng chỉ 74,9% trong số này có nhân viên y tế trường học, hơn 25% cơ sở giáo dục vẫn chưa có nhân viên y tế trường học. Đội ngũ nhân viên y tế trường học cũng chỉ có 53,7% là biên chế, hơn 21% hợp đồng. Số trường có cán bộ làm công tác y tế trường học có trình độ chuyên môn bảo đảm theo quy định (từ y sĩ trở lên) chỉ đạt khoảng 30%.

Đáng chú ý, việc vắng bóng nhân viên y tế trường học chủ yếu ở cấp học mầm non.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, những khó khăn, bất cập chủ yếu trong công tác y tế trường học có thể kể đến là: đội ngũ cán bộ y tế trường học vừa thiếu vừa yếu, chưa được đào tạo chuyên môn, đầu tư cho giáo dục, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em và học sinh hàng năm chưa được quan tâm đúng mức, nguồn kinh phí dành cho y tế trường học còn thiếu, sự phối hợp liên ngành trong triển khai hoạt động y tế trường học ở nhiều địa phương chưa hiệu quả.

Để kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác chăm sóc sức khỏe học sinh tại các cơ sở giáo dục, thời gian tới, bên cạnh việc tìm kiếm các mô hình triển khai chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ rà soát lại đội ngũ nhân viên y tế trường học, tìm cơ chế, chính sách, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên trách y tế trường học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên...

Nhãn tươi Việt Nam được phép xuất khẩu sang Australia



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Mới đây, Bộ Nông nghiệp Australia đã chính thức công bố các điều kiện nhập khẩu trái nhãn tươi từ Việt Nam.

Như vậy, nhãn là loại trái cây thứ tư của Việt Nam được phép xuất khẩu sang thị trường này sau vải, xoài và thanh long.

Các điều kiện quan trọng phía Australia đưa ra là nhãn phải có nguồn gốc, xác minh tình trạng kiểm dịch thực vật, không được lẫn bất cứ tạp chất ô nhiễm nào và được đóng gói an toàn.

Kiểm soát rủi ro trong đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

(nhandan.com.vn) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn gửi các ngân hàng thương mại (NHTM) yêu cầu kiểm soát rủi ro trong hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Theo đó, các NHTM phải rà soát các quy định nội bộ, bảo đảm ban hành đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt các quy định nội bộ liên quan đến hoạt động mua TPDN. Các NHTM không được mua TPDN trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp phát hành. Đồng thời, phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư trái phiếu có mục đích đầu tư vào các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản hoặc tăng quy mô vốn của tổ chức phát hành hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để hạn chế rủi ro. Ngoài ra, các NHTM cũng cần tập trung rà soát việc đầu tư trái phiếu đối với các doanh nghiệp có số dư lớn, nhất là các doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với nhiều tổ chức tín dụng/doanh nghiệp khác, bảo đảm tuân thủ đúng quy định về các giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt là quy định về giới hạn cấp tín dụng...

TRẦN TUẤN

Phòng, chống bệnh lùn sọc đen trên lúa



Nông dân xã Thái Thành (Thái Thụy) tiêu hủy lúa bị nhiễm bệnh lùn sọc đen tại vụ mùa năm 2017.

cơ quan chuyên môn như vệ sinh đồng ruộng, xử lý rầy trên hạt giống...; tổ chức các đợt phun trừ rầy lưng trắng (nguồn môi giới lây lan bệnh LSD) theo chỉ đạo của huyện, đợt 1 ngay sau khi lúa gieo cấy được 25 ngày, đợt 2 từ ngày 28/7 đến ngày 1/8. Trước sự xuất hiện của

bệnh LSD rải rác ở nhiều địa phương trong huyện, đặc biệt đối tượng rầy các loại đang phát sinh gây hại ở nhiều diện tích lúa mùa của xã với mật độ cao, HTX đang đôn đốc, hướng dẫn bà con nông dân thường xuyên thăm đồng, nhổ vùi burn những khóm lúa bị nhiễm bệnh hoặc

ngghi ngờ bệnh LSD, tỉa dặm lại những diện tích bị nhổ bỏ. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức phun trừ rầy các loại cho toàn bộ diện tích lúa mùa trở bông sau ngày 5/9, thời gian phun trừ vào đầu tháng 9. Để chủ động ứng phó với bệnh LSD ở vụ mùa, từ

cuối tháng 5 và đầu tháng 6, UBND huyện Thái Thụy đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều lớp tập huấn, tuyên truyền về sự nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống bệnh LSD... UBND huyện hỗ trợ thuốc trừ rầy cho người dân phun trừ trên diện tích mạ trước khi gieo cấy. Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, huyện chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức, đôn đốc hướng dẫn người dân tập trung phòng, trừ rầy lưng trắng. Tuy nhiên, đến nay, bệnh LSD đã xuất hiện trên đồng ruộng ở 35 xã trong huyện, mức độ và tỷ lệ bệnh gây hại rải rác. Ngoài ra, theo điều tra của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, rầy các loại đang phát sinh gây hại trên đồng ruộng với mật độ bình quân từ 50 - 70 con/m², nơi cao từ 200 - 300 con/m², cá biệt có nơi từ 500 - 700 con/m². Cùng với đó, trên đồng ruộng trong huyện sâu đục thân hai chấm đang phát sinh, phát triển mạnh. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Trùng tình hình bệnh LSD phát sinh và gây hại, huyện đang tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn, các HTX SXKD DVNN phân công cán bộ phụ trách từng cánh đồng, đôn đốc, hướng dẫn nông dân kiểm tra đồng ruộng, xác định các khóm lúa có biểu hiện xoắn lá, LSD thì tiến hành nhổ bỏ và tiêu hủy ngay. UBND huyện hỗ trợ thuốc trừ rầy cho nông dân có diện tích lúa mùa trở trước ngày 5/9, mức hỗ trợ 139.000 đồng/ha. Cùng với nguồn hỗ trợ của huyện, các địa phương vận động nông dân mua bộ sung thuốc trừ rầy để tổ chức phun trừ rầy đồng loạt cho toàn bộ diện tích lúa mùa trở trước ngày 5/9 kết hợp với phun trừ sâu đục thân hai chấm, thời gian phun trừ ngày 24 - 27/8; với các diện tích lúa trở sau ngày 5/9 thì phun vào đầu tháng 9. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã tích cực phối hợp với các ngành, HTX SXKD DVNN các xã, thị trấn tổ chức cấp phát thuốc trừ rầy cho nông dân để bảo đảm thời gian phun trừ rầy theo đúng kế hoạch.

Vì sao khó phân loại rác thải tại nguồn?

Chuyện phân loại rác thải (PLRT) tại nguồn đã được giới thiệu, tuyên truyền tại các địa phương trong tỉnh từ cách đây hơn 10 năm với mong muốn giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tái sử dụng nguồn thải. Tuy nhiên, đến nay việc này vẫn chưa thể đi vào đời sống. Vì sao vậy?

Nơi tích cực, chỗ thờ ơ

Từ nhiều năm qua, mỗi cuối tuần, người dân các thôn ở xã Duy Nhất (Vũ Thư) lại ỉ ới gọi nhau xách bao, túi, thùng đi "lặng rác" cho tổ phụ nữ để bán, lập quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo. Chị Vũ Thị Thương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Văn Lang chia sẻ: Bà con đã quen với hình ảnh "xe thu gom rác tái chế" của phụ nữ nên xe đẩy đến đâu bà con tự mang các loại chai lọ, sách báo cũ, vỏ

lon... ra xếp gọn gàng lên xe. Nhiều năm nay, từ khi phong trào thu gom, PLRT tại nguồn được phát động, phụ nữ các thôn hưởng ứng tích cực. 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động từ mô hình đã thu gom được gần 1 tấn phế liệu các loại, số tiền thu được đưa vào quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo.

Năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình triển khai thí điểm mô hình "Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn" tại phường Phú Khánh và phường Bồ Xuyên; đã trao tặng 60 thùng đựng rác với 2 ngăn chứa rác vô cơ và rác hữu cơ cho 60 gia đình hội viên, phụ nữ. Mô hình đã phát huy tác dụng, làm thay đổi nhận thức của chị em trong việc PLRT tại nguồn, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, tuy nhiên đây chỉ là mô hình thí điểm và chưa được nhân ra diện rộng.

Cứ khoảng 18 giờ, chị Nguyễn Thị Quế, khu đô thị Petro lại đem túi nilon đựng rác thải sinh hoạt của gia đình để trước cửa nhà, sau đó xe thu gom rác của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình đến thu gom đưa về nơi xử lý. Chị Quế cho biết: Tất cả rác sinh hoạt, thức ăn thừa, bát vỡ cho đến bóng đèn hỏng... đều được gói gọn trong một chiếc túi, không hề có sự phân loại nào. Nếu chúng tôi có phân loại tại nhà thì nhân viên thu gom cũng để lẫn vào nhau. Chị Trần Thị Thoa, nhân viên thu gom rác thải tại phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) cho biết, việc PLRT tại nguồn của người dân hiện nay hầu như không có. Tất cả rác đều được để trong túi nilon, nhiều nơi người dân vứt ngay bên đường.

Cơ chế, chính sách đồng bộ

Mỗi ngày, toàn tỉnh thải ra khoảng 700 - 800 tấn rác thải rắn sinh hoạt, phần lớn được thu gom, xử lý bằng phương pháp đốt hoặc chôn lấp tại các bãi rác; một phần rất nhỏ được phân loại, tái sử dụng. Hiện trên địa bàn tỉnh mới chỉ có nhà máy xử lý rác thải thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Hương) do Công ty Cổ phần Thu gom và Tái chế rác thải sinh hoạt thành hàng nhựa và phân bón hữu cơ. Nhà máy xử lý rác thải cho 16 xã, thị trấn của huyện Quỳnh Hương, công suất 50 tấn/ngày. Rác thải được đưa về nhà máy, sau đó phân loại rác hữu cơ, rác vô cơ, chất thải rắn. Qua hệ thống, rác hữu cơ được xử lý thành phân hữu cơ vi sinh phục vụ nông nghiệp; túi nilon được tái chế thành hàng nhựa với trên 18.000 tấn nhựa/năm

cung cấp cho các nhà máy chế biến nhựa công nghiệp. Ông Hoàng Văn Ngoại, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Công tác PLRT tại nguồn trên địa bàn tỉnh hiện mới chỉ dừng ở việc các hộ dân phân loại một số rác thải có thể tái chế, còn những rác thải khác vẫn đang được gom bỏ chung; người dân chưa có thói quen PLRT, lúng túng trong việc nhận diện các loại chất thải. Để việc PLRT hiệu quả cần 2 xe để thu gom, 2 ô tô vận chuyển và 2 cơ sở xử lý riêng. Người dân đã PLRT nhưng đơn vị thu gom đổ chung các loại rác vào cùng một xe vận chuyển thì việc PLRT không còn hiệu quả. Hơn nữa, việc triển khai PLRT tại nguồn lại thực hiện không đồng bộ tại các địa phương nên không tạo được liên tục và thói quen cho người dân. Mặt khác, công tác tổ chức lại hệ thống thu gom còn nhiều khó khăn do có nhiều cá nhân, tổ chức cùng tham gia thu gom.

Để việc PLRT dần trở thành ý thức thường ngày của người dân, bên cạnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về PLRT tại nguồn, các địa phương cần tăng cường nguồn lực, đầu tư trang thiết bị cho hoạt động phân

loại và thu gom rác thải theo phân loại. Đồng thời, có cơ chế khuyến khích các đơn vị, cá nhân tham gia PLRT; đầu tư các cơ sở tái chế rác có đủ năng lực tiếp nhận và tiếp tục phân loại, tái chế toàn bộ lượng rác thải được phân loại sơ

bộ từ nguồn. Tính cần có cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ hiện đại, phù hợp cho việc xử lý rác thải sinh hoạt, qua đó góp phần bảo đảm môi trường sạch, đẹp.

MINH NGUYỄN



Rác thải sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn thành phố Thái Bình được thu gom về khu xử lý tập trung.